



สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายจรินทร์ จักกะพาก
เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

เนื่องในโอกาสวันครูวันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดี และความเคารพรักมายังผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน

งานวันครูในปี ๒๕๕๙ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ได้อดทนทุ่มเทเพื่อศิษย์ของตนเป็นคนดี คนเก่ง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู อันเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

การพัฒนาคนโดยการจัดการศึกษาต้องพัฒนาให้เป็นทั้งคนเก่ง และคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงมีนโยบายที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และส่งเสริมคุณธรรม สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และสามารถกำหนดทิศทางในอนาคตของสังคมได้ โดยการบรรจุหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในโครงสร้างส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม ๔๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยให้เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก ให้เด็กและเยาวชนของชาติมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เติบโตเป็นคนดี รักความถูกต้องและความเป็นธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ทุจริต ไม่โกง ไม่ยอมรับและรังเกียจพฤติกรรมทุจริต และการโกงทุกรูปแบบ ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายได้ เพราะครูเป็นผู้มีความอดทน มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีความเสียสละยึดมั่นในคุณงามความดีและความถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

สุดท้ายนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของ “ครู” ซึ่งเป็นปวงชนียบุคคลที่มีความเสียสละ และมีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอน หล่อหลอม และกล่อมเกล่าเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นคนเก่ง คนดี เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปกติสุข อย่างไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพ พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนอานุภาพแห่งบูรพาจารย์ จงดลบันดาลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน มีความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น